



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

## Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11/1979)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tiến hành từ ngày 26 đến ngày 30/11/1979 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 319 đại biểu.

Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đồng thời, xác định nhiệm vụ chính trị cơ bản của tỉnh là tiếp tục nắm vững phương châm hành động "Từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên" và chỉ rõ trong hai năm 1980 - 1981 phải tập trung sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện tốt 5 nhiệm vụ lớn: (1) Tổ chức và sử dụng tốt lực lượng lao động, khai thác mọi tiềm năng đất đai, tài nguyên vùng biển, cơ sở vật chất - kỹ thuật và những kinh nghiệm sản có tạo ra một chuyển biến mới và mạnh mẽ về phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về lương thực, thực phẩm cho đời sống, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản chế biến cho xuất khẩu. Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các ngành sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh nguồn hàng tiêu dùng, xuất khẩu và phục vụ chiến đấu. Gắn chặt phát triển sản xuất với đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, tổ chức và sử dụng tốt lao động, cải tiến công tác quản lý kinh tế, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ kịp thời cho 2 năm trước mắt, đồng thời chuẩn bị điều kiện phát triển cho các năm sau. (2) Trên cơ sở sản xuất phát triển mà tổ chức tốt đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là vấn đề ăn, mặc, ở, cải tiến một phần cơ cấu bữa ăn; xây dựng nếp sống mới văn minh, lành mạnh, xây dựng con người mới có phong thái và tinh cảm tốt đẹp; đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch. (3) Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại, xâm lược của bọn phản động bên trong và kẻ địch từ bên ngoài vào; thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với nhà nước và sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến khi cần. (4) Kiên quyết đấu tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Tích cực xây dựng chế độ làm chủ tập thể và phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động trong mọi lĩnh vực, trước hết là trong lao động và phân phối; cổ vũ và động viên mọi người ra sức thi đua lao động, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. (5) Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 38 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

# Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện quan trọng, đột sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội và là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thành phố Thái Bình luôn xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để chủ động tác bảo đảm an ninh, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các lực lượng chức năng tổ chức hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT. Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Công an thành phố cho biết: Công an thành phố đã xây dựng các phương án bảo đảm ANTT, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đơn vị đã phân công lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; đồng thời, xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường. Ngoài ra, Công an thành phố tăng cường công tác quản lý hành chính, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ... 100% cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống; duy trì trực ban 24/24 giờ,



Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

kịp thời tiếp nhận, phối hợp xử lý từ báo tử nhân dân, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, công an các huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đặc biệt là đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phức tạp, kéo dài. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội; quản lý chặt chẽ, không để đối tượng phản

động, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, tiêu cực lợi dụng Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến hành hoạt động gây mất ổn định ANTT. Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, xây dựng phương án, phân công rõ nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu tháng 9/2019, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, thành lập tổ giúp việc, phối hợp với các đơn

vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương liên quan tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến nhân sự báo cáo Tiểu ban Nhân sự Đại hội xem xét, quyết định; đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kế hoạch về công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

TẮT ĐẠT

# Phòng, chống sốt xuất huyết trong mùa cao điểm

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 3 tuần gần đây số ca mắc có xu hướng tăng, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh miền Trung và miền Nam. Tại Thái Bình, tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh cũng đã ghi nhận 37 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 22 ca nội sinh. Riêng từ tháng 7 - 9/2020, toàn tỉnh xuất hiện 11 ổ dịch với 15 ca sốt xuất huyết nội sinh. Các ổ dịch, ca bệnh đều được điều tra, xử lý kịp thời. Đến nay, chưa xuất hiện ca mắc mới. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch phải quyết liệt, không thể chủ quan, lơ là. Mới đây, tại tổ 16, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã ghi nhận 2 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ngay lập tức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế phường Trần Lãm đã phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trần Lãm cho biết: Sau khi nhận được thông tin có 2 trường hợp trên địa bàn phường mắc sốt xuất huyết, Trạm đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của phường đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các ban, ngành, đoàn thể của phường, tổ dân phố đã trực tiếp cùng 30 gia đình xung quanh tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Vừa vệ sinh môi trường vừa tuyên truyền phòng, chống dịch để người dân biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh khi chưa có vắc-xin phòng bệnh, bắt buộc phải diệt lăng quăng, bọ gậy và diệt muỗi. Không chỉ ở thành phố (7 ca), 7 huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy mỗi huyện 3 ca; Đông Hưng

và Kiến Xương mỗi huyện 2 ca; Vũ Thư và Tiến Hải ghi nhận mỗi huyện 1 ca. Qua điều tra và giám sát còn trùng tại 30 hộ dân ở các khu vực có bệnh nhân đều cho thấy, số nhà có muỗi Aedes albopictus, tỷ lệ dụng cụ chứa nước có bọ gậy, chỉ số nhà có bọ gậy đều vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh môi trường và việc xử lý môi trường trong cộng đồng dân cư chưa triệt để, nhiều hộ gia đình chưa chủ động, tự giác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đặc điểm thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết. Bác sĩ Đặng Quang Huy, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Những trường hợp mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đều đã được theo dõi và đến thời điểm hiện nay

chưa có ca mắc mới. Để phòng, chống dịch, nhiều biện pháp đã được triển khai như: tuyên truyền nhân dân tăng cường diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm diệt nguồn trung gian truyền bệnh; vận động cộng đồng, cơ sở doanh nghiệp thực hiện vệ sinh môi trường; phun hóa chất trong bán kính 200m ở khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phòng, chống dịch vẫn còn một số khó khăn là nhiều gia đình còn chủ quan, chưa nhận thức hết sự nguy hiểm của dịch bệnh nên chưa tích cực phối hợp phòng, chống dịch.

Bác sĩ Đặng Quang Huy cho biết thêm: Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức giám sát người bệnh, côn trùng, môi trường; tham tư, đánh giá, báo cáo, phân tích chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các trung tâm y tế ca bệnh, ổ dịch; có kế hoạch trong trường hợp dịch có nguy cơ bùng phát; bố trí cán bộ, đội cơ động triển khai, đáp ứng nhanh với các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo nhận định của Tiến sĩ Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, những tháng cuối năm điều kiện thời tiết thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển; việc nơi lồng giăng cách xa hội và gia tăng hoạt động giao lưu đi lại, tăng mật độ tập trung đông người nên số ca mắc luôn có nguy cơ gia tăng, lan rộng nếu không thực hiện các biện pháp quyết liệt. Do đó, các địa phương cần có những giải pháp chủ động phòng, chống dịch.

HOANG LANH

# Quản lý chặt chẽ thị trường dịp trung thu



Mặt hàng bánh trung thu được các cửa hàng bày bán bắt mắt ngay từ cửa vào.

Việc quản lý chặt chẽ thị trường hàng hóa phục vụ tết Trung thu không chỉ giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục hồi, phát triển sau dịch Covid-19 mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để trẻ em có được những ngày vui hội trăng rằm an toàn. Chính vì vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồ chơi trẻ em. Đạo qua một số cửa hàng lớn kinh doanh bánh trung thu và đồ chơi trẻ em trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, cảm nhận của chúng tôi là không khí mua sắm của người dân năm nay không sôi động như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Ngát, chủ cửa hàng tự chọn Hòa Ngát ở thị trấn Vũ Thư cho biết: Thường vào đầu tháng 8 âm lịch, sức mua của người dân đối với mặt hàng bánh trung thu, đồ chơi cho trẻ em tăng mạnh; thế nhưng năm nay rất ảm

đạm. Nguyên nhân có lẽ là do thu nhập của bà con từ đầu năm đến nay bị giảm nên việc chi tiêu cũng hạn chế. Còn bà Vũ Thị Hạnh, chủ cửa hàng Hạnh Diệp ở phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Dịp tết Trung thu năm nay chúng tôi chỉ nhập về khoảng 20 triệu tiền hàng các loại, song đến nay lượng hàng hóa tiêu thụ được không đáng kể nên dù đến sát tết Trung thu rồi chúng tôi cũng không nhập thêm hàng dự trữ như mọi năm.

Mặc dù sức mua của người dân đối với các mặt hàng phục vụ tết Trung thu giảm, thị trường không sôi động nhưng tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh vẫn tồn tại và có dấu hiệu gia tăng. Trực tiếp tìm hiểu tại 4 cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát và đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Thái Bình thì chỉ 3 cửa hàng có bày bán một số loại bánh kẹo, nước uống có nhãn hiệu sử dụng chữ nước ngoài - loại bánh kẹo nhập ngoại. Điều đáng nói, trên tất cả những sản phẩm này đều không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt hoặc có nhãn phụ nhưng thông tin về sản phẩm không đầy đủ, thể hiện không rõ ràng. Đây rất có thể là loại hàng hóa nhập lậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do chưa được kiểm soát. Ông Nguyễn Hồng Anh, Đội trưởng Đội QLTT số 6 (địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình) cho biết: Thực hiện chuyên đề kiểm soát, quản lý thị trường dịp tết Trung thu, từ ngày 9/9 đến nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra 25 trường hợp, phát hiện và xử lý hành chính 10 trường hợp liên quan đến vi phạm một số quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử phạt, nộp ngân sách nhà nước 11.250.000 đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá hàng hóa, vi phạm về nhãn mác hàng hóa và kinh doanh không đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Không riêng mặt hàng thực phẩm phục vụ tết Trung thu, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em cũng có những dấu hiệu

Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ CHQS tỉnh định hướng công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; tích cực đấu tranh phân bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng truyền thông để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, bôi nhọ, nói xấu cán bộ, đảng viên. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội, Công an tỉnh tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, bổ sung lực lượng bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để diễn biến phức tạp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không còn nhiều, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch, chỉ đạo của Công an tỉnh về bảo đảm ANTT, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó kéo dài thời gian đợt tấn công, trấn áp tội phạm. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện từng phương án bảo đảm ANTT phù hợp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TẮT ĐẠT



Phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết.

KHẮC DUẤN